



มท.ร. ๑๑๑๑
รับเลขที่ 1991
วันที่ 21 เม.ย. 2560
เวลา 11:37

4

ที่ วช ๐๐๐๕/ว ๒๐๓๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Thailand Research Symposium 2017
๒. คู่มือการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โปสเตอร์กิจกรรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๕ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

๑. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
๒. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
๓. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
๔. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในสังคมประชาคมอาเซียน
๕. การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ในนาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จิติพร ชาติวงศ์

อธิการบดี

(นางสาววิภารัตน์ ตีอ่อง)

21/03/20

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

21 มี.ย 60

(นางสาวพิชญาดา ช่าง)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติกริต ชาญชิตปรีชา)

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ไม่พบข้อบกพร่อง
ภาคเอกชนภาคเอกชนผู้ไม่มีความรับผิดชอบ



ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลศึกษา และนักสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ส่งบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม

THAILAND RESEARCH SYMPOSIUM 2017

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และมุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศและให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยระหว่างกัน อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย

กลุ่มเรื่องบทความผลงานวิจัย

การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาอย่างทั่วถึง

ครอบคลุมผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม เช่น การวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพด้านสุขภาพอนามัยและระบบสวัสดิการ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

ครอบคลุมผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร หลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การจัดการและฟื้นฟูดินเพื่อการเพาะปลูก เป็นต้น

การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)

ครอบคลุมผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับสิทธิ์

- นำเสนอผลงานในภาคบรรยาย หรือภาคโปสเตอร์ ในวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
- นำเสนอในเอกสารเผยแพร่ประกอบการจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
- ได้รับการสนับสนุนจาก วช. เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

กำหนด ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือการนำเสนอผลงาน และสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link: Thailand Research Symposium)

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ได้จัดให้มีกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย
Thailand Research Symposium 2017
ระหว่างการจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”
ในระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

4 การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสังคมประชาคมอาเซียน

ครอบคลุมผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอท็อป (OTOP) เช่น การวิจัยที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าและบริการ การพัฒนาระบบการผลิต มาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในสังคมประชาคมอาเซียน

5 การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ครอบคลุมผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีคุณค่าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ อันนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น การคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ เครื่องใช้สวยงาม ๆ และศิลปะหลากหลาย เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 518

